



ประกาศสวนสัตว์ออบลราชธานี

เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการจัดส่งน้ำดื่มตราสวนสัตว์ออบลราชธานี (ครั้งที่ ๒) ภายในสวนสัตว์ออบลราชธานี

ด้วย สวนสัตว์ออบลราชธานี มีความประสงค์จัดหาผู้ประกอบการจัดส่งน้ำดื่มตราสวนสัตว์ออบลราชธานี ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี (ครั้งที่ ๒) ภายในสวนสัตว์ออบลราชธานี โดยผู้ประสงค์จะดำเนินการต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้

คุณสมบัติผู้เสนอผลตอบแทน

๑. ต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลและเป็นผู้มีอาชีพผลิตมีโรงงานผลิตน้ำดื่มหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้มาตรฐานและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
๒. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของราชการ
๓. ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอผลตอบแทนรายอื่น ณ วันประกาศให้เสนอผลตอบแทนหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันการเสนอผลตอบแทนอย่างเป็นทางการ
๔. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอผลตอบแทน ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้ประกอบการที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารจัดหาผู้ประกอบการจัดส่งน้ำดื่มตราสวนสัตว์ออบลราชธานี ได้ที่งานพัสดุฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์ออบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <https://www.facebook.com/ubonzoo.zpo>, www.zoothailand.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๘๗-๒๓๙๖๖๑๑ ในวันและเวลาราชการ

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สวนสัตว์ออบลราชธานี เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

กำหนดยื่นเสนอผลประโยชน์ตอบแทนและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามประกาศ และเงื่อนไขรายละเอียดที่สวนสัตว์ออบลราชธานีกำหนดวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องพัสดุและยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กำหนดเปิดซองพิจารณาผลใบเสนอราคา ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

(นายวันชัย ตันวิฒนะ)

ผู้อำนวยการสวนสัตว์ออบลราชธานี